



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบริหารงานบุคคล โทร. ๖๐๖๖

ที่ อว ๐๖๕๒.๑๙/ ๐๖๖ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง เวียนแจ้งกรณีข้าราชการเรียกรับเงิน

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ด้วยศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา ที่ อ. ๓๗๓/๒๕๖๑ วางแนววินิจฉัยกรณีข้าราชการทุกคนจะต้องรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนเอง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยมีสาระสำคัญแห่งคดีว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญและได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือก ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ดำเนินการสอบคัดเลือก โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ “ผู้ฟ้องคดีได้เรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบและนำแบบสอบถามไปให้ผู้เข้าสอบและบอกเฉลยก่อนเข้าห้องสอบในขณะที่สอบ” ผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าตนไม่ได้มีเจตนาเรียกรับเงิน เพียงแต่เป็นการพูดล้อเล่น ทั้งเป็นจำนวนเงินเล็กน้อย และได้คืนเงินให้แก่ผู้ที่ถูกเรียกรับไปแล้ว จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ให้ออกจากราชการ ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยว่า (๑) แม้ข้าราชการที่เรียกรับเงินจะคืนเงินให้แก่ผู้ถูกเรียกรับเงินไปแล้วเพราะการกระทำได้เสร็จสิ้นเป็นความผิดแล้ว และไม่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ (๒) การเรียกรับเงินไม่จำเป็นต้องเกิดก่อนการสอบบรรจุ แต่อาจเกิดขึ้นหลังสอบแต่ก่อนที่จะมีประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ (๓) จำนวนเงินมากน้อยก็ถือว่ากระทำโดยทุจริต และ (๔) ตำแหน่งหน้าที่ของข้าราชการผู้ถูกเรียกรับไม่ใช่สาระสำคัญ เมื่อผู้ฟ้องคดีเรียกรับเงินโดยอาศัยอำนาจตำแหน่งราชการ แม้ต่อมาได้คืนเงินให้กับผู้ถูกเรียกรับเงินไปแล้ว เป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว

มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต ไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงาน การที่ข้าราชการเรียกรับเงินโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งราชการจากผู้ถูกเรียกรับ แม้จะคืนแก่ผู้ถูกเรียกรับแล้ว ผู้มีอำนาจมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการได้ จึงถือเป็นเรื่องสำคัญซึ่งบุคลากรพึงตระหนักการใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ได้อันมิชอบด้วยกฎหมาย จึงเห็นควรเวียนแจ้งได้บุคลากรได้ทราบถึงข้อมูลดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบและถือปฏิบัติ ต่อไป

กตท

(รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร